

บาท/ดอลลาร์ เข้านี้เปิดตลาดที่ 32.93 บาท อ่อนค่าในกรอบแคบ คาดกรอบ 32.80 – 33.00 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.93 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.99 บาท แต่เงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไปในระยะสั้น คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.80 - 33.00 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าต่อจากวานนี้ เนื่องจากดอลลาร์ยังแข็งค่าโดยมีแรงสนับสนุนจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง

* ปัจจัยต่อมาก็คือค่าเงินบาทอ่อนค่าตามค่าเงินหยวน หลังจีนมีปัญหาของตลาดเงินในประเทศ ธนาคารกลางของจีนจึงดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง โดยปรับลดอัตราเงินสำรองต่อเงินฝาก หรือ Reserve Requirement Rate (RRR) ของธนาคารพาณิชย์ลง 1%

* ตลาดเงินจีนเปิดตลาดวานนี้ ค่าเงินหยวนอ่อนค่า เกือบ 1% รวมถึงตลาดหุ้นในจีน ตลาดหุ้นภูมิภาคและตลาดหุ้นไทย หลังจากหยุดยาว 1 สัปดาห์ (1-7 ต.ค.) ในช่วง Golden week

* นอกจากนี้ ตลาดหุ้นจีน รวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลง เนื่องจากจากสำนักข่าวต่างประเทศที่รายงานว่าหน่วยงานทหารประจำประเทศจีนได้ติดตั้งไมโครชิปขนาดเล็กลงบนเซิร์ฟเวอร์ของ Apple และ Amazon ซึ่งไมโครชิปดังกล่าวเปิดโอกาสให้รัฐบาลจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัททั้งสองได้

* สำหรับปัจจัยที่จะทำให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าได้ เขากล่าวว่า ค่าเงินบาทจะปรับตาม Sentiment ซึ่งคาดว่าในช่วงปลายปี 61 ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยว และในช่วง Q1 ของปี 62 หลังแบงก์ชาติประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงมีการเลือกตั้งที่ชัดเจนจะทำให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าได้อีกครั้ง

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.76 บาท จากวานนี้ที่ 95.68 บาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,367.01 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,243.65 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.939 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS